

## เอไอเอสซื้อ 3BB เสรีจ!

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2566 บอร์ด กสทช.ได้ประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาการเข้าซื้อกิจการบริษัททรูเปิดทรี บรอดแบนด์ จำกัด ในนาม 3BB ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือเอไอเอสเป็นการเฉพาะ โดยเมื่อเวลา 08.30 น. ก่อนที่ประชุมจะเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะกรรมการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภามงคลของผู้บริโภค ได้มายื่นเรื่องคัดค้านการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวต่อ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ระบุว่าได้ศึกษาผลกระทบต่อผู้บริโภค คาดว่าการเข้าซื้อกิจการจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอาจต้องจ่ายแพงขึ้น 9.5-22.9%

อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลา 18.00 น. บอร์ดทั้ง 7 คนได้พักการประชุมชั่วคราวเพื่อไปทอดกฐินหลวง จากนั้นเวลา 18.30 น. ได้ทยอยกลับเข้าประชุมจำนวน 5 คน ได้แก่ พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หรั่งเจริญ, น.ส.พิรกร รามสุด, นายต่อพงศ์ เสลานนท์, นายศุภชัย สุภชลาศัย และนายสมภพ ภูริวิริยพงศ์ ส่วน นพ.สรณ ประธานบอร์ด และ พล.ต.อ.ฉัตร เพราะสุนทร ไม่เข้าประชุมต่อ เพราะมีความเห็นว่าบอร์ดมีอำนาจเพียงรับทราบไม่มีอำนาจอนุญาต ซึ่งในที่สุดเวลา 18.21 น. ประชุมเสียงข้างมาก 4:1 อนุญาตการเข้าซื้อกิจการ ส่วนเสียงข้างน้อยคือนายต่อพงศ์งดออกเสียง โดยให้ออกมาตรการลดผลกระทบจากการเข้าซื้อกิจการด้วย.

# เป้าเมาก่อนกลับ-รับพับปิดตี4

## ให้ร้านจัดรถรับส่งลูกค้า สธ.จ่อออกกฎหมายป้องกัน ชานาเฮรับเงินไร้ละพัน

ชานา 4.68 ล้านครัวเรือนเฮรับเงินไร้ละพัน นบช.เคาะทุ่ม  
5.6 หมื่นล้าน รอ ครม.ไฟเขียว 14 พ.ย. ให้ ธ.ก.ส.จ่ายทันที สธ.ออก  
กฎรับพับถึงตี 4 ‘ร้านตรวจวัดแอลกอฮอล์-จัดรถไปส่งลูกค้า-  
ไม่ขายสุราให้คนเมา’ (อ่านต่อหน้า 5)

### ต่อจากหน้า 1

### พับปิดตี4

#### ขงครม.14พ.ย.ช่วยชานาไร้ละพัน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่กระทรวง  
พาณิชย์ มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย  
และบริหารจัดการข้าว (นบช.) ครั้งที่ 2/2566  
โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน  
การประชุม

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย  
ภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุม นบช.  
มีมติสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนา  
คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการ  
ผลิต 2566/67 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท  
ไม่เกิน 20 ไร่ และไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อราย  
รวมใช้เงินทั้งสิ้น 56,321 ล้านบาท เป้าหมาย  
4.68 ล้านครัวเรือน ซึ่งจะนำเสนอกับ ครม.ใน  
วันที่ 14 พฤศจิกายน และเริ่มจ่ายเงินทันที  
หลังมีมติ ครม. โดยผ่านบัญชีธนาคารเพื่อ  
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่  
ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร คาดว่า  
ชาวนาจะได้รับเงินภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

“อย่างไรก็ตาม เงินช่วยค่าบริหารจัดการ  
1,000 บาทนั้นในปัญหาการผลิตหน้าจะพิจารณา  
อีกครั้ง จะไม่มีการจ่ายแบบเดิม แต่จะปรับ

เน้นการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าแทน โดยให้  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปคิดวิธีการ”  
นายภูมิธรรมกล่าว

#### ไฟเขียวให้สินเชื่อชะลอขายข้าว

นายภูมิธรรมกล่าวว่า พร้อมกันนี้ นบช.  
ได้เห็นชอบตามมติ ครม.วันที่ 7 พฤศจิกายน  
ที่ผ่านมา โครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือก  
นาปี 2566/2667 ได้แก่ 1.เห็นชอบราคารับซื้อ  
ข้าวเปลือกหอมมะลิสด ความชื้นไม่เกิน 25%  
จะให้สินเชื่อต้นละ 12,000 บาท และให้ค่า  
เก็บรักษาคุณภาพ ระยะเวลา 5 เดือน ต้นละ  
1,500 บาท ดังนั้น หากเกษตรกรที่เก็บรักษา  
ผลผลิตด้วยตัวเองจะได้เงินสินเชื่อ 13,500  
บาทต่อต้น แต่กรณีชาวนาไม่มีที่เก็บต้องไป  
ฝากสถาบันเกษตรกร หรือสหกรณ์ช่วยเก็บให้  
สหกรณ์จะได้เงิน 1,000 บาท ส่วนเกษตรกร  
ได้ 500 บาท โดยมีเป้าหมายดูดซับข้าวเปลือก  
หอมมะลิประมาณ 3 ล้านตัน 2.โครงการ  
สินเชื่อสถาบันเกษตรกรเข้าไปแทรกแซง  
ตลาด หรือแย่งซื้อข้าวเปลือกในราคารับรอง  
สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นไม่เกิน  
25% ต้นละ 12,200 บาท เพื่อให้สูงกว่าราคา  
ตลาดและเมื่อนำมาซื้อและขายได้แล้วจะต้อง  
แบ่งกำไรให้กับชาวนา ต้นละ 200-300 บาท  
เป้าหมายดูดซับ 1 ล้านตัน

“ทั้ง 2 โครงการนี้ใช้งบประมาณจ่ายขาด  
10,600 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นสินเชื่อ  
44,437 ล้านบาท ซึ่งโครงการแรกดอกเบี้ย

ของ ธ.ก.ส.รัฐบาลช่วยจ่าย แต่โครงการที่ 2  
ดอกเบี้ย 4.50-4.85% รัฐบาลจะช่วยชดเชย  
3.50-3.85% ขณะที่สถาบันการเงินจะชดเชย  
ให้ 1% ทั้งนี้ ใช้งบประมาณรวม 3 โครงการ  
คิดเป็นวงเงินรวม 6.6 หมื่นล้านบาท” นาย  
ภูมิธรรมกล่าว

#### สธ.เตรียมคุมครองปิดพับตี4

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึง  
กรณีเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่ม  
แอลกอฮอล์ เหยื่อเมาแล้วขับ ยื่นหนังสือเมื่อ  
วันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางกรมจัด  
การขยายเวลาเปิดสถานบริการและขยายเวลา  
จำหน่ายแอลกอฮอล์ในร้าน ว่า สธ.มีมติในการ  
ดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชน ส่วนนโยบาย  
ของรัฐบาลจะต้องสร้างความสมดุลระหว่าง  
มิติเศรษฐกิจและสุขภาพ หมายความว่าหากมี  
นโยบายส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ แต่ต้องไม่  
กระทบต่อมิติด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต  
ประชาชนต้องไม่ด้อยลงไป ต้องได้รับความ  
คุ้มครอง สธ.ก็จะทำหน้าที่ของเราในการดูแล  
สุขภาพชีวิตของประชาชนอย่างดีที่สุด

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ในพื้นที่ไหนที่จะเปิด  
สถานบริการถึงตี 4 จะมีมาตรการรองรับตาม  
บทบัญญัติกฎหมายที่เราถือครองอยู่ เพราะ  
การอนุญาตให้สถานบริการเปิดได้ถึงตี 4 นั้น  
หมายความว่าจะสามารถจำหน่ายแอลกอฮอล์  
ได้ถึงตี 4 ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะ  
การคุ้มครองผู้บริโภคแอลกอฮอล์ไม่ให้ได้รับ  
อันตราย และคุ้มครองประชาชนคนอื่น ๆ ด้วย  
ที่เราพบมากที่สุดคือเรื่องอุบัติเหตุทางท้องถนน  
เราต้องรองรับเรื่องนี้ ความก้าวหน้าที่สุด  
ในขณะนี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.  
ในฐานะประธานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ร่วมกับ  
คณะกรรมการสุรข้อเสนอนไปยังรัฐบาล

#### เล็งให้ร้านจัดรถส่งลูกค้า

“หากจะขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี 4  
และนักท่องเที่ยวต้องปลอดภัยจะมีมาตรการ  
อะไรมารองรับบ้าง เช่น นักดื่มทุกคนต้องได้  
รับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนกลับ  
บ้าน ทางร้านเองต้องตรวจวัดให้ลูกค้าเพื่อดู  
ว่าหากมีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัม  
เปอร์เซ็นต์ สิ่งที่เราต้องระวังคือการขับรถ



ดังนั้น ต้องมีข้อห้ามไม่ให้ขับรถ ทางร้านอาจต้องจัดบริการรถสาธารณะมาคอยรับส่งลูกค้า ส่วนมาตรการกำหนดเรื่องการดูแลในขณะที่ถูกค่าตีในร้านต้องไปดูในข้อกฎหมายว่าเรามีอำนาจให้เจ้าของร้านกำหนด เช่นลูกค้ามีเงินมาแล้วทางร้านจะสามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้หรือไม่ หรือจดจำหน้าแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีเงินมา ซึ่งต้องไปดูข้อกฎหมายว่ามีอำนาจได้ถึงขนาดนี้หรือไม่ เพื่อนำมาสู่มาตรการที่จะเสนอต่อรัฐบาลที่อาจจะมากกว่านี้" นพ.ชลน่านกล่าว

## วอนอย่าเปรียบเทียบยุค'อนุทิน'

ผู้สื่อข่าวถามว่า กลุ่มที่ยื่นหนังสือเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน มีการเปรียบเทียบระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการ สธ. กับ นพ.ชลน่าน รัฐมนตรีว่าการ สธ.คนปัจจุบันว่านายอนุทินมีจุดยืนคัดค้านชัดเจนมาก แต่พอไปอยู่กระทรวงมหาดไทย (มท.) ก็มีอีกบทบาทหนึ่ง จึงมีการสนับสนุนนโยบายนี้ ทางกลุ่มผู้เรียกร้องจึงอยากให้ นพ.ชลน่านเดินหน้าคัดค้านอย่างเต็มที่เหมือนนายอนุทิน นพ.ชลน่านกล่าวว่า ในมิติของการทำหน้าที่ในแต่ละจุดแต่ละแห่งอาจจะมีความแตกต่างกันไป

"ขอความกรุณาอย่าได้เอาภาพการทำงานเดิมๆ มาเปรียบเทียบ ท่านต้องทำตามนโยบายถ้านายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน มีนโยบายสร้างเศรษฐกิจ เช่น ขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี 4 แต่เราในมิติสุขภาพก็ต้องมาคิดว่าจะไม่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้ง 2 เรื่องนี้สามารถทำคู่กันไปได้ มาตรการที่เข้าไปกำกับอย่างครอบคลุมน่าจะเป็นมาตรการที่ดีกว่า" นพ.ชลน่านกล่าว

## ออกกฎวัดแอลกอฮอล์ก่อนขาย

เมื่อถามว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ระบุชัดว่าห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่อยู่ในภาวะมีเงินมาครองสติไม่ได้ เรื่องนี้จะสามารถควบคุมได้จริงหรือไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า หากมีบทบัญญัติระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นอำนาจของ สธ.เราก็สามารถบังคับใช้กฎหมาย เพราะเมื่อมีข้อห้ามมาแล้วก็ต้องมีโทษ ฉะนั้น เราอาจต้องออกกฎกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุว่าหากมีอาการมีเงินมาผู้ที่เกี่ยวข้องต้องไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ว่าเกินที่กำหนดหรือไม่ เพื่อขยายต่อไปว่าห้ามจำหน่ายให้กับผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินที่กำหนด ถ้าฝ่าฝืนทางร้านก็จะผิดกฎหมาย

## กทพ.เปิดฟังความเห็นค่าไฟงวดใหม่

วันเดียวกัน นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กทพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กทพ.) กล่าวถึงค่าไฟฟ้างวดเดือนมกราคม-เมษายน 2567 ที่ กทพ.มีการประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบผลการคำนวณประมาณค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือนมกราคม-เมษายน 2567 อยู่ที่ 64.18 สตางค์ต่อหน่วย จากปัจจัยแนวโน้มราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ตลาดโลกสูงขึ้นตามปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น ว่าสำนักงาน กทพ.จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นในกรณีต่างๆ ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กทพ. ในวันที่ 10-24 พฤศจิกายนนี้ โดยมี 3 ทางเลือกคือกรณี 1 ค่าเอฟที 64.18 สตางค์ต่อหน่วย และเงินเรียกเก็บเพื่อชำระภาระต้นทุนคงค้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 95,777 ล้านบาทในงวดเดียว รวมเป็น 216.42 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย จะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรับเป็น 5.95 บาทต่อหน่วย กรณีที่ 2 เอฟที 64.18 สตางค์ต่อหน่วย จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ.ใน 1 ปี แบ่งเป็น 3 งวด งวดละ 31,926 ล้านบาท รวมเท่ากับ 114.93 สตางค์ต่อหน่วย รวมค่าไฟฟ้าฐานต้องจ่ายค่าไฟ 4.93 บาทต่อหน่วย และกรณีที่ 3 เอฟที 64.18 สตางค์ต่อหน่วย จ่ายคืน กฟผ.ใน 2 ปี แบ่งเป็น 6 งวด งวดละ 15,963 ล้านบาท รวมเท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย รวมค่าไฟฟ้าฐานต้องจ่ายค่าไฟ 4.68 บาทต่อหน่วย

## ตรึงค่าไฟ3.99บ.ใช้เงินอ้อม4.1หมื่นล.

นายคมกฤชกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม กทพ.ยังรับทราบภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจริงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 พบว่าแอลเอ็นจีตลาดโลกปรับตัวลดลงในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่ำกว่าประมาณการ และได้เงินส่งคืนส่วนต่างราคาก๊าซจากการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่กำหนดให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้องคิดค่าก๊าซในรอบมกราคม-เมษายน 2566 ตามราคาประมาณการ ทำให้มีเงินค่าต้นทุนส่วนเกินก๊าซนำมาคืนเป็นส่วนลดค่าก๊าซในรอบดังกล่าวเพิ่ม

เต็ม ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงมีค่าต่ำกว่าประมาณการ ทำให้ปลายเดือนสิงหาคม กฟผ.มีภาระต้นทุนคงค้างลดลงเหลือ 95,777 ล้านบาท จึงนำมาใช้คำนวณการคิดค่าเอฟทีครั้งนี้

รายงานข่าวจาก กทพ.แจ้งว่า หากรัฐบาลต้องการตรึงค่าไฟฟ้าให้อยู่ระดับ 3.99 บาทต่อหน่วย เบื้องต้นจากกรณีการขึ้นค่าไฟต่ำที่สุดคือ 4.68 บาทต่อหน่วย เท่ากับส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 69 สตางค์ต่อหน่วย การอุดหนุนทุก 1 สตางค์จะใช้เงิน 600 ล้านบาท เท่ากับรัฐบาลจะต้องใช้เงินอุดหนุนถึง 41,400 ล้านบาท ซึ่งต้องดูว่าจะหาแหล่งเงินจากที่ใด เพราะถือเป็นวงเงินที่ค่อนข้างสูง หากจะใช้วิธียึดหนี้ กฟผ.อีกก็ต้องดูความพร้อมและสถานะการเงินประกอบด้วย

## กทช.ประชุมชาติติดงานถก

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ตามที่บอร์ด กทช.มีการกำหนดให้ที่ 10 พฤศจิกายน เป็นวาระการประชุมพิเศษเรื่องการควบคุมกิจการระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัทลูกของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และบริษัท ทริบิเิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ในเครือบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS

ภายหลังจากที่ประชุม กทช.วาระพิเศษเวลา 09.00 น. โดยบอร์ด กทช.ทั้ง 7 คน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม เวลา 13.00 น. หลังพิจารณาแล้ว 4 ชั่วโมง โดยช่วงบ่าย บอร์ด กทช.ทั้ง 7 คน ติดตามกิจการสายฟ้ากฐินพระราชทาน และกลับมาลงมติอีกครั้งในเวลา ราว 15.30 น. ซึ่งมีบอร์ด กทช.เข้าร่วมประชุมในช่วงบ่ายจำนวน 5 ท่าน ซึ่งสิ้นสุดการประชุมเวลา 18.20 น. โดยใช้เวลาพิจารณารวมกว่า 6 ชั่วโมง (ไม่รวมช่วงออกไปทำภารกิจ)

## ให้เอไอเอส-3ปีปีควมรวม

สำหรับมติที่ประชุม โดยบอร์ด กทช. 4 เสียง ลงมติให้อนุญาตควบรวมธุรกิจแบบ มีเงื่อนไข ประกอบด้วย พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หาร่ายเจริญ กรรมการ กทช.ด้านกิจการกระจายเสียง นายศุภชัย ศุภชลาศัย กรรมการ กทช.ด้านเศรษฐศาสตร์ น.ส.พิงรอง งามสุด

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16680

หน้า: 1 (ล่าง), 5

Col.Inch: 132.15 Ad Value: 145,365

PRValue (x3): 436,095

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เป่าเมฆก่อนกลับ-รับผู้ปิดตี4

กรรมการ กสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ และ นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ขณะนี้ 1 เสียง นาย ต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการ กสทช.ด้านการ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้ใช้สิทธิ งดออกเสียง

ขณะที่อีก 2 เสียง ได้ลงมติรับทราบไป ตั้งแต่ช่วงเช้า และไม่ได้เข้าร่วมประชุมใน ช่วงบ่าย ประกอบด้วย นายสรณ บุญใบ ชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. และ พล.ต.อ.ณัฐธรร เพราะสุนทร กรรมการ กสทช.ด้านกฎหมาย เนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน

อย่างไรก็ตาม การควมรวมแบบมีเงื่อนไข จะมีการลงความเห็นของบอร์ด กสทช. 7 คน ทั้งนี้ ภายหลังจากการควมรวม กสทช.จะ ออกมาตรการและเงื่อนไขให้บริษัทผู้ขอ ควมรวมดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด และ จะมีการตรวจสอบภายหลังจากการควมรวมว่า ได้ทำตามหรือไม่

แหล่งข่าว กสทช.ระบุว่า ภายในการ ประชุม กสทช.โดยนายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. เสนอทางเลือกให้ที่ประชุม ลงคะแนนเสียงเพียงแค่ “รับทราบ” และ “ไม่รับทราบ” เท่านั้น โดยอ้างข้อบังคับตาม ประกาศ กสทช.ปี 2549 ซึ่งเป็นรูปแบบ เดียวกับกรณีการรับทราบการควมรวมบริษัท ระหว่างบริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทูร์ และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค





### Just say no

Thailand Consumer Council representatives speak to the media after submitting a letter calling on the National Broadcasting and Telecommunication Commission to axe the merger of internet services between AIS and 3BB. APICHAART JINAKUL



## 'ส่งต่อความรู้ ส่งทุนสร้างสิ่งดีดี'

ปิดท้ายที่... กสทช. โดยกองทุนวิจัยและพัฒนา  
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ  
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) จะจัด  
งาน "ส่งต่อความรู้ ส่งทุนสร้างสิ่งดีดี" ซึ่งจะมี ไอเดีย  
สร้างสรรค์ของนวัตกรรมและนัก  
วิจัยไทย ที่ประสบความสำเร็จใน  
การต่อยอดเทคโนโลยีด้านการกระ  
กระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม  
สู่ประโยชน์เชิงสาธารณะ พร้อม



มี เสวนาน่าสนใจ เช่น เส้นทางสู่จักรวาลอนิเมตร  
(Metaverse) งานนี้จัด 16 พ.ย.นี้ เวลา 09.30-17.30 น.  
ที่โดมหน้าอาคารเฟิร์ด แบงก์ก็้อก อารีย์ ไครสนิใจดูข้อมูล  
เพิ่มได้ที่ <https://www.facebook.com/BTFPNEWS>

เสาร์หน้า "ถอดรหัสอาชีพ" กันใหม่ครับ.

# สารพัน

## เศรษฐกิจ สังคม

marrygun55@gmail.com

### ส่งต่อความรู้ ส่งทุนสร้างสิ่งที่ดี

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชน ร่วมงาน “กสทช. ส่งต่อความรู้ ส่งทุนสร้างสิ่งที่ดี” ชมสุดยอดไอเดียสร้างสรรค์ของนวัตกรรมและนักวิจัยไทยที่ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี



ด้านการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม มาต่อยอดประโยชน์เชิงสาธารณะ ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา ชีวิตดิจิทัล ฯลฯ พร้อมร่วมรับฟังเสวนาข้อมูลที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น หัวข้อไฮไลต์ กทปส. เส้นทางสู่จักรวาลนฤมิต (Metaverse) โดย ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และหัวข้อ ความต้องการของผู้พิการทางสายตาที่มีต่อระบบเสียงบรรยายภาพประกอบรายการโทรทัศน์ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-17.30 น. ณ โดมหน้าอาคารเฟิร์ด แมงกั๊กคือ อารีย์ สามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.facebook.com/BTFPNEWS>

# ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ฐานโซเชียล  
วันที่: อาทิตย์ 12 - พุธ 15 พฤศจิกายน 2566  
ปีที่: 43 ฉบับที่: 3939  
Col.Inch: 15.36 Ad Value: 19,200  
ภาพข่าว: ฐานโซเชียล: แอลงข่าว

หน้า: 4(บนซ้าย)  
PRValue (x3): 57,600

คลิป: สีสี่



> แอลงข่าว...สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) แอลงข่าวโครงการ Digital Skills for Media Industry เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อไทยเทียบเท่าตลาดโลก โดยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัย และพัฒนางานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต กก. กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ พร้อมด้วย ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รอง ผอ.ญ. สนง. ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ดร.จกนิตต์ คนานุรักษ์, รศ.พิจิตรา สุภสวัสดิ์กุล และ ผศ.ดร.วาสนา บุตรโพธิ์ ร่วมเปิดงาน